



Đoàn khoa Thuế - Hải quan là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Tài chính – Marketing. Có nhiệm vụ thực hiện công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống, và ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.. Đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng, tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Liên chi hội khoa Thuế - Hải quan là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Với vai trò đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động phong trào, các hoạt động nâng cao đời sống, tinh thần trong đó trọng tâm là phong trào sinh viên 5 tốt.

Trong suốt thời gian qua, Đoàn – Hội Khoa Thuế - Hải quan luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo đã tổ chức thành công nhiều chương trình.

Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đoàn – Hội khoa Thuế - Hải quan đã tổ chức các hoạt động: cuộc thi tìm hiểu tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử,...nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho sinh viên.

Một trong những chuỗi chương trình lớn được tổ chức thường niên là chuỗi chương trình xã hội – tình nguyện. Mang ý nghĩa tích cực cho cộng đồng đồng thời cũng là sân

chơi lành mạnh cho sinh viên. Một số hoạt động: “Xuân tình nguyện”, “Trung thu cho em”, “Chủ nhật xanh”, “Năm xôi yêu thương”,...



Ngoài mảng tình nguyện, Đoàn – Hội luôn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Một số hoạt động tiêu biểu: các buổi hội thảo được tổ chức thường kỳ, cuộc thi học thuật,...



Đoàn – Hội khoa Thuế - Hải quan tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên thông qua các hoạt động văn – thể giúp sinh viên nâng cao phẩm chất, năng lực bản thân về mọi mặt. Một số hoạt động: Hội thao, Văn nghệ tri ân thầy cô,...



Đoàn – Hội khoa Thuế - Hải quan với khẩu hiệu hành động “*Năng động - Tự tin - Chiến thắng*” nhằm đẩy mạnh phong trào trong khoa trong lĩnh vực học tập và rèn luyện kỹ năng, nhằm góp phần đạt mục tiêu đã đề ra.

Thông tin liên hệ:

Email: bchkhoathq@ufm.edu.vn

Fanpage: <https://www.facebook.com/ThueHaiQuan>